



สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน

ไทยไวส์ได้รับคำถามจากผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศสวีเดน ทางทีมงานได้ไปศึกษาหาข้อมูลออนไลน์ และทั้งเข้าไปสอบถามข้อมูลจากธนาคารสองแห่ง และได้คำตอบตรงกัน จึงถือโอกาสมาตอบคำถามของเพื่อนๆ เราหวังว่าท่านจะได้ความกระจ่างมากขึ้น ไทยไวส์ขอเสนอให้ท่านสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารใกล้บ้านของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ

ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งไม่ได้รวมรายละเอียดขยับย่อย เพราะแต่ละกรณีสถานการณ์จะไม่เหมือนกัน การตัดสินใจขึ้นอยู่กับธนาคารโดยตรง

1. ดิฉันเพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดน แต่ยังไม่ได้เลขประจำตัวประชาชน หรือที่เรียกว่าเลขสิบสองหลัก ดิฉันจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารที่สวีเดนได้หรือไม่?

คำตอบ:

ตามหลักการพื้นฐานแล้วการที่จะเปิดบัญชีธนาคารท่านจะต้องมีถิ่นพำนักอาศัย/หลักฐานว่าท่านอยู่อาศัยในสวีเดน เช่น บัตรประชาชนสวีเดน หรือพาสปอร์ต กรณีที่ท่านยังไม่มีบัตรประชาชนสวีเดนและจะใช้พาสปอร์ตแทน ท่านควรตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารที่ท่านต้องการจะเปิดบัญชีว่ามีนโยบายเรื่องเอกสารนี้อย่างไร เพราะมีธนาคารไม่กี่แห่งที่จะรับพิจารณาพาสปอร์ตแทนบัตรประชาชนสวีเดน

2. ดิฉันเพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดน และได้รับหมายเลขสิบสองหลักแล้ว แต่ดิฉันยังไม่มียานพาหนะและรายได้ ณ ตอนนี้แฟนชาวสวีดิชของดิฉันให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายประจำเดือน ดิฉันอยากเอาเงินที่แฟนให้แต่ละเดือนเข้าบัญชีธนาคาร ดิฉันจะสามารถทำได้หรือไม่?

คำตอบ:

ได้ค่ะเพราะทุกคนที่มีชื่อและบัตรประชาชนสวีเดน มีสิทธิ์ในการเปิดบัญชี คุณมีทางเลือกสองทางคือ เปิดบัญชีเป็นของตนเอง หรือจะเปิดบัญชีร่วมกับแฟนก็ได้

ทางธนาคารแนะนำมาให้คุณไปติดต่อที่ธนาคารพร้อมกับแฟนของคุณนะคะ นำบัตรประชาชนสวีเดนไปด้วย ขั้นตอนก็ค่อนข้างง่ายแต่อาจใช้เวลาเพราะเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะทำการสัมภาษณ์ตัวคุณและแฟนถึงเหตุการณ์เปิดบัญชี และเงินที่จะนำเข้าบัญชีนั้นมีที่มาอย่างไร จากแหล่งใด ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ทางธนาคารสามารถปฏิเสธการเปิดบัญชีของคุณหากพบว่าเหตุการณ์เปิดบัญชีมีความคลุมเคลือหรืออาจเป็นการฟอกเงิน

ณ ปัจจุบันประเทศสวีเดนมีความระมัดระวังเรื่องการฟอกเงินผ่านระบบธนาคารดังนั้นธนาคารทุกแห่งจะมีนโยบายเคร่งครัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใส

2.1 ขอถามต่อนะคะ ว่าถ้าดิฉันเปิดบัญชีได้ ดิฉันจะขอแบงค์ไอดี Bank ID เพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ ได้หรือไม่?

คำตอบ:

กรณีที่ธนาคารอนุมัติให้เปิดบัญชีได้ คุณสามารถขอแบงค์ไอดีได้ค่ะ แต่ขั้นตอนการขอ และวิธีการใช้นั้น ทางเราแนะนำให้ท่านติดต่อกับทางธนาคารโดยตรง

2.2 คำถามสุดท้ายค่ะ ดิฉันจะสามารถขอเปิดบัตรเครดิตด้วยเลยได้หรือไม่?

คำตอบ:

การขอเครดิตการ์ดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตอบได้โดยตรงเพราะจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของตัวคุณ หรือแฟนของคุณ แต่จากการพูดคุยกับธนาคารแห่งหนึ่งที่ Skåne ถ้าคุณไม่มีรายได้การขอบัตรเครดิตจะทำได้ แต่ธนาคารใกล้บ้านคุณอาจจะมีนโยบายที่แตกต่าง ทางเราแนะนำให้ท่านสอบถามธนาคารโดยตรงเพื่อความถูกต้อง

จากทีมงานไทยไวส์

เขียนขึ้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2020